

เส้นทางวางแผนพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ ปี B อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม



อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

พระคริสตเจ้าจะเสด็จมาในฐานะผู้พิพากษา

พระธรรมล้ำลึกพระคริสตเจ้า : พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ไถ่ จะเสด็จมาอย่างแน่นอน

ท่าทีคริสตชน : รอคอยด้วยความมั่นใจในการเสด็จมาของพระผู้ไถ่

การดำเนินชีวิต : ภาวนาด้วยความเพียรทน



บทนำ

เนื่องด้วยความผิดบาปในพันธสัญญาเดิม และการละเมิดต่อพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงกระทำร่วมกับมนุษย์ ทำให้มนุษย์เห็นห่างจากพระเจ้า ซึ่งทำให้มนุษย์ได้รับความทุกข์ยากลำบาก ได้รับความขมขื่น

เมื่อมนุษย์สำนึก และต้องการความช่วยเหลือขอพระเมตตาจากพระเจ้า มนุษย์จึงรอคอยด้วยความหวังว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเขา โดยการรอคอย ด้วยใจมั่นคงนี้พระเจ้าจึงได้แสดงพระเมตตาและ ช่วยเหลือเขา

ในปัจจุบัน การรอคอยและความหวังที่สูงสุดของมนุษยชาติ โดยเฉพาะพวกเราคริสตชน คือ การรอคอยองค์พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาตามพระสัญญาของพระเจ้าที่ตรัสกับมนุษย์ การเฝ้ารอคอยด้วยความอดทนและความหวังนี้ พระเจ้าก็ทรงแสดงความรักของพระองค์โดยทรงส่งพระบุตร มารับเอากายเพื่อนำความรัก พระเมตตา และนำความรอดมาสู่มนุษย์ เราจึงขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกัน



ฟังพระวาจา

บทอ่านที่ 1 อสย 63:16-17, 64:2-7

พระองค์ทรงมีนามว่าพระผู้ไถ่

เพลงสดุดี สดต 80

บทเพลงวิงวอนด้วยความหวัง

บทอ่านที่ 2 1 คร 1:3-9

เรารอคอยการปรากฏมาของพระเจ้า

พระวรสาร มก 13:33-37

จงเฝ้าระวัง ท่านไม่ทราบว่าจะมีนายจะกลับมาเวลาใด





1. พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า

1.1 พระคริสตเจ้าเสด็จมาอย่างผู้พิพากษา

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระศาสนจักรระลึกถึงการรอคอยของคัมภีร์ผู้ใดผู้เสด็จมาในโลก เพื่อนำมนุษย์ผู้ซึ่งเหินห่างจากพระเจ้า ได้กลับมาเข้าสู่พระอาณาจักรของพระองค์ พระเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่า พระองค์เป็นพระคริสตเจ้าเป็นพระผู้กอบกู้ และมนุษย์จึงคาดหวังว่า พระองค์จะเสด็จมาเพื่อทำให้มนุษย์ จะไม่พลัดหลงไปจากวิถีทางของพระองค์ ความหวังนี้ได้กลับเป็นจริงเมื่อพระคริสตเจ้าเสด็จมาและทรงแสดงให้เห็นถึงความรัก พระเมตตาและพระยุติธรรมของพระเจ้าที่นำมนุษย์กลับไปยังวิถีทางของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง

การพิพากษาของพระเจ้าที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จมากระทำการตัดสินความผิด และช่วยมนุษย์ให้รอด โดยที่ความรอดไม่ได้เป็นผลของการกระทำของมนุษย์ ไม่ได้เป็นการตอบแทนความดี แต่ตรงข้าม ความรอดเป็นพระคุณที่พระเจ้าประทานให้เป็นอันดับแรก เพื่อมนุษย์จะสามารถเดินทางในหนทางที่พระเจ้ากำหนดไว้ เมื่อคริสตเจ้าทรงเป็นเครื่องหมายแห่งการพิพากษาของพระเจ้า และมาตรฐานการพิพากษาของพระองค์ คือ มาตรฐานแห่งความรักคือ รักพระเจ้า และรักเพื่อนมนุษย์ “ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้อง ผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา” (มธ25:40) พระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อตอบแทนมนุษย์ที่กระทำตามมาตรฐาน แต่เป็นพระองค์ที่กำหนดมาตรฐานและประทานพระคุณเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติได้

1.2 พระคริสตเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่

ในทำนองเดียวกัน พระศาสนจักรยังระลึกถึงการเสด็จมาของพระมหาไถ่ เหมือนกับที่ในพันธสัญญาเดิม ชาวอิสราเอลเป็นประชากรเลือกสรรของพระเจ้า เป็นชนชาติที่รักขององค์พระเจ้า พระองค์ทรงต้องการให้ประชากรของพระองค์เติบโต เข้มแข็ง และเป็นอิสระพ้นจากการเป็นทาส พระเจ้าทรงต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ประชากรของพระองค์ พระองค์เรียกร้องให้พวกเขาเพียงแต่รัก และซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาของพระองค์ แต่ที่สุดอิสราเอลก็ได้ละเลยพันธสัญญาที่พระเจ้าได้กระทำกับเขา ทำให้พวกเขาเห็นห่างจากพระองค์ แต่พระเจ้าทรงให้โอกาสแก่พวกเขาที่จะกลับมาหาพระองค์ โดยทรงสัญญาว่า จะเสด็จมาช่วยไถ่กู้พวกเขาจากการเบียดเบียนข่มเหงของศัตรู โดยผ่านทางผู้แทน ของพระองค์ และเพราะความอ่อนแอของประชากร พวกเขาเห็นห่างจากความรักและพระเมตตา ของพระองค์อีก แต่ด้วยความรักและความซื่อสัตย์ต่อพระสัญญา ในที่สุด พระมหาไถ่ก็ได้เสด็จมาจริงตามพระสัญญาและตามการรอคอยของประชากร

ดังนั้น ในพันธสัญญาใหม่ ประชากรของพระเจ้าได้สัมผัสความรักและความซื่อสัตย์ของพระองค์ โดยผ่านทางองค์พระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระผู้ไถ่ ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่า จะให้มาไถ่กู้มนุษยชาติ และนำมนุษย์กลับไปสู่ความรักและพระเมตตาของพระองค์ เราได้พบกับธรรมล้ำลึกแห่งการไถ่กู้ในชีวิตของพระคริสตเจ้าแล้ว จากกิจการความรักที่พระองค์ได้ทรงกระทำ จากพระวาจาที่พระองค์ทรงตรัสกับเรา “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต ไม่มีใครเข้าเฝ้าพระบิดาเจ้าได้นอกจากผ่านทางเรา” (ยน 14:6)

1.3 พระคริสตเจ้าทรงเสด็จมาอย่างแน่นอน

ความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้านี้เองทำให้ประชากรอิสราเอลและพระศาสนจักรมีความเชื่อ ว่าพระคริสตเจ้าจะเสด็จมาอย่างแน่นอน ในคำของประกาศกอิสยาห์ ขณะที่ถูกเนรเทศไปบาบิโลน ประชากรอิสราเอลประสบกับความทุกข์ ความผิดหวังอย่างรุนแรงในการฟื้นฟูอาณาจักรของพวกเขา เมื่อประชากรเห็นว่า พระเจ้ายังไม่เสด็จมาในวาระที่พวกเขาต้องการผู้กอบกู้ การรอคอยของพวกเขาได้ถูกแปลงเปลี่ยนเป็นคำวิงวอนและคำตัดพ้อ “เหตุไฉนพระองค์ไม่ทรงแหวกฟ้าเสด็จลงมาเล่า” เพราะประชากรมีความแน่ใจว่า หากเสด็จมา ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะต้านทานพระองค์ได้

ชนชาติอิสราเอลภาวนาต่อพระเจ้าผู้ทรงเป็น “ชุมพบาลของพวกเขา” ผู้นำประชากรที่ได้รับเลือกสรร พระองค์จะทรงมาปลดปล่อยและช่วยกู้พวกเขาให้เป็นอิสระ ทุกคนต่างตั้งตารอคอยการเสด็จมาของพระเจ้า ให้พ้นความยุ่งเหยิงแห่งชีวิต เพราะพวกเขาแน่ใจว่า ในที่สุดพระเจ้าจะเสด็จมาไถ่กู้พวกเขาอย่างแน่นอน



2. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ

2.1 บรรยากาศของการฉลอง

บรรยากาศแห่งการฉลองธรรมล้ำลึกนี้ เชิญชวนให้เราเตรียมจิตใจรอรับองค์พระเจ้าผู้นำความรอด พระผู้ไถ่ ด้วยความมั่นใจ เชิญชวนคริสตชนภาวนาวีงวอนด้วยความหวัง ด้วยท่าทีที่แผ่ระว่างเสมอทุกเวลา เตรียมจิตใจของเรา เพื่อรอรับพระคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นเครื่องหมายแห่งความรักและพระเมตตาของพระเจ้า

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ

หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้

เตรียมความพร้อม

๑ ก่อนเริ่มพิธี สัปดาห์นี้ควรจัดเตรียมบรรยากาศต่างๆ ให้ดีเพื่อความสอดคล้องกับการเตรียมรับ เสด็จพระคริสตเจ้า อย่างเหมาะสม เช่น ถ้าพระกุมาร, บอร์ดหน้าวัด, การซ้อมบทเพลงต่างๆ, มีการเปิดเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศ ก่อนร่วมพิธีกรรม, มีเทียน 4 แท่งเพื่อจุดเป็นสัญลักษณ์ตลอด 4 สัปดาห์ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

เริ่มพิธี

๑ เพลงเริ่มพิธีและบทนำ ควรมีการสอดคล้องเกี่ยวกับการรอคอยด้วยความหวัง

๑ การทักทาย พระสงฆ์เกริ่นนำ ให้สัตบุรุษสำนึกและเห็นคุณค่าแห่งการรอคอยพระผู้ไถ่ด้วยความอดทนและไว้วางใจเสมอ

๑ บทสวดภาวนา พระสงฆ์ควรเตือนสัตบุรุษให้สำนึกถึงการละเลยต่อความเอาใจใส่ในการรอคอยและสวดภาวนาต่อพระเจ้า

ภาควจนพิธีกรรม

๑ พิธีกรเกริ่นนำ บทอ่านทั้ง 3 บทอย่างกระชับก่อนอ่านบทอ่าน

๑ บทพระวรสาร อาจมีการแห่อย่างสง่า ถวายกำยาน เพื่อเตือนให้เราระลึกถึงการรอคอยพระวจนาตถ์อย่างแท้จริง

๑ การตอบรับพระวาจา เชิญชวนให้พี่น้องสัตบุรุษตั้งใจฟังพระวาจาอย่างตั้งใจ และตอบรับด้วย การขบรับบทสร้อยอย่างพร้อมเพรียง

๑ บทข้าพเจ้าเชื่อ พระสงฆ์ควรเน้นถึงการลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระผู้ไถ่ ก่อนที่จะให้สัตบุรุษแสดงความเชื่อ

๑ บทภาวนาของมวลชน หากแต่งควรเน้นเรื่องการเตรียมตัวรอคอยพระผู้ไถ่ด้วยความหวังด้วยใจอดทน

ภาควบูชาขอบพระคุณ

๑ บทนำขอบพระคุณ ควรใช้เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า แบบที่ 1 เพราะเน้นการเสด็จมาของพระคริสตเจ้าโดยตรง

๑ บทขอบพระคุณ ใช้แบบที่ 2 เพราะกล่าวถึงพระ วจนาตถ์ ผู้ที่พระบิดาทรงส่งมาเพื่อกอบกู้มนุษย์ให้รอด

ปิดพิธี

๑ บทภาวนาหลังรับศีลฯ ก่อนสวดเน้นให้สัตบุรุษแผ่รอคอยองค์พระผู้ไถ่อย่างจริงจังและสม่ำเสมอ โดยภาวนาและร่วมบูชาขอบพระคุณเสมอ



2.3. บทเพลงในพิธีบูชาขอบพระคุณ

	บทเพลงในพิธีบูชาขอบพระคุณ	ชื่อเพลง	หนังสือเพลงสาธุการ หน้า
	เริ่มพิธี		
	เพลงเริ่มพิธี	เชิญเสด็จพระมหาไถ่	297
	บทรำวิงวอน	พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ	31
	พระสิริรุ่งโรจน์	งดขับร้อง	
	ภาควจนพิธีกรรม		
	บทเพลงคั่นระหว่างบทอ่าน		
	บทสร้อยสลับบทสดุดี (แบบสั้น) หรือ	บทสร้อยที่ 15	45
	บทสร้อยสลับบทสดุดี (แบบยาว)		
	บทเสริม		
	อัลเลลูยา (แบบสั้น) หรือ	ควรวีบอัลเลลูยาแบบสั้น	
	อัลเลลูยา (ใช้แทนแบบสั้น)		
	ภาคบูชาขอบพระคุณ		
	ถวาย	ขอทูลถวาย	76
	ศักดิ์สิทธิ์	ศักดิ์สิทธิ์ (พระเจ้าทรงฤทธาน)	104
	บทเพลงพิเศษ		
	พระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ	ควรวีบร้อง	111
	บทขอพระเกียรติท้ายบท....อาแมน	ควรวีบร้อง	115
	ข้าแต่พระบิดา	ควรวีบร้อง	119
	ลูกแกะพระเจ้า	เพราะรัก	125
	รับศีล	มานนาใหม่	144
	เปรียบดั่งสายน้ำ	190	
ปิดพิธี			
เพลงปิดพิธี	ขอบพระคุณ (1)	151	

2.4 บทภาวนาของมวลชน

ประธาน

พี่น้องที่รัก พระเจ้าทรงรักมนุษย์ และทรงกระทำตามพระสัญญาของพระองค์เสมอ
ดังนั้น เราจะภาวนาต่อพระองค์ด้วยความไว้วางใจ

ผู้นำ

- 1) เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และ
ผู้แพ่ธรรมทุกท่าน จะได้ตระหนักถึงความรักของพระผู้ไถ่ และเอาจริงเอาจัง ในการเป็น
ผู้อภิบาล และประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นของพระองค์อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้เราภาวนา

- 2) เพื่อพี่น้องที่อดอยาก หิวโหยและตกทุกข์ได้ยาก ขอพระองค์ทรงบรรเทาทุกข์
ให้เขาเหล่านั้นได้มีชีวิตที่มีศักดิ์ศรีและได้รับความสุข โดยผ่านทางพี่น้องที่มีน้ำใจ
และจากเราทุกคน

ให้เราภาวนา

- 3) เพื่อบรรดาคริสตชนจะได้เตรียมจิตใจของตน ในการรอรับการเสด็จมาของพระผู้ไถ่
ด้วยความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น ในกิจการแห่งความเชื่อและความรัก

ให้เราภาวนา

- 4) เพื่อคริสตชนในเขตวัดของเรา จะได้มีความรักและเมตตา เห็นอกเห็นใจ และช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน

ให้เราภาวนา

ประธาน

ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงชื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาของพระองค์เสมอ โปรดสดับฟังคำวอนขอ
ของประชากรของพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเปิดใจ ต้อนรับพระผู้ไถ่เข้ามา
บังเกิดในชีวิต เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รับความรอดพ้น ทั้งนี้ ขอเพียงพระบารมีพระเยซู
คริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย



3. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต

ในชีวิตคริสตชนด้วยความเชื่อแล้วเรายังรอคอยการเสด็จมาอีกครั้งขององค์พระผู้ไถ่และเราทราบว่าพระองค์จะเสด็จมาอย่างแน่นอน แต่เรามีทราบว่าจะเสด็จมาเวลาใด ดังนั้นเราคริสตชนควรจะเฝ้ารอ และพร้อมเสมอที่จะเตรียมตัวและเตรียมจิตใจเพื่อรับองค์พระผู้ไถ่

3.1 ท่าทีของความเชื่อ

ท่าทีแห่งการรอคอยของคริสตชนหลายครั้งเราต้องอดทนอย่างมาก และรอคอยด้วยท่าทีที่ไวใจในองค์พระเจ้า และเราคริสตชนต้องรอคอยด้วยใจมั่นคง แต่ที่สุดก็ต้องเป็นองค์พระเจ้าที่จะทรงตอบรับคำภาวนาและท่าทีของเรา

3.2 ชีวิตที่ดำเนินไป (ตามท่าที)

เมื่อเรามีท่าทีที่รอคอยด้วยความไว้วางใจอย่างสูงสุดแล้ว กิจการของเราก็ควรจะสอดคล้องกับการรอคอยของเราหนทางที่จะทำให้เรามั่นใจและอดทนในการรอคอย คือ

1. ภาวนาขององค์พระจิตเจ้าเพื่อขอพระองค์ประทานความอดทนแห่งการรอคอยแก่เรา
2. อ่านและรำพึงพระวาจาของพระเจ้า พร้อมทั้งไตร่ตรองชีวิตประจำวันของตนอย่างสม่ำเสมอ
3. ทำกิจกรรมแสดงความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของมนุษย์ทุกคน และเราทุกคนเป็นบุตรซึ่งต้องรักกันตามที่พระคริสตเจ้าทรงสอน

จัดทำโดย

